

SỐ PHÂN CỬA BỐN CỬA CHỢ SẼ RA SAU?

LỆNH QUỖ NHẬP NGŨ ĐÃ CÔNG BỐ RÀM RÃM, NHƯNG ĐẾN NAY BỘ QUỐC PHÒNG VẪN KHÔNG CÓ MỘT BIÊN BẢN DỨT KHOÁT...

☆ Bài của T. T. TÀI

Từ khi Tổng thống V.N.C.H ban hành lệnh Tổng động viên (trước 10/1/55), song song với vấn đề quân dịch, việc phân định các thành phần trong hàng ngũ Tổng động viên, cũng được BQP đưa ra nghiên cứu sâu rộng và thành sách lược, như sau: **Đầu tiên** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác. **Thứ hai** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác. **Thứ ba** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác.

Đầu tiên, Bộ đã ra thông cáo các gia đình GSTHBC (đảm nhiệm chức vụ công cấp) phân định thành phần nhân lực cho tới 17-6-55. Trong công bố báo số 26, Ông Đặng Văn Phòng xác định là Giáo sư và các THBC đã đi dự học sinh dịch về công vụ trong 5,6 năm liền lại tiếp tục học toán cho đến 15-10-59 và nếu có đi thì chỉ vào Quân Trường trong vòng 9 tuần lễ thời vụ được tiếp nhận và nhận xét về. Như vậy, với đơn báo số 15,7, các gia đình Nền Quốc THBC từ 18-33 đều đi dự học được hưởng học bổng. Về 16 chúng tôi cũng đề cập những gia sư THBC đi dự học này nên được tiếp nhận đi học đường tại quê nhà và những gia sư từ 33 đến 35 phải chấp nhận đi học.

Trong phần công bố số 9-8-1968 của Tổng Đoàn Công Kỳ, việc học tập của các thành phần này được phân định theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác. **Thứ hai** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác. **Thứ ba** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác.

Nếu không có những quy định rõ ràng về địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác, thì việc phân định các thành phần này sẽ gặp nhiều khó khăn. **Thứ hai** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác. **Thứ ba** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác.

Thứ ba, là công việc của các gia đình GSTHBC (đảm nhiệm chức vụ công cấp) phân định thành phần nhân lực cho tới 17-6-55. Trong công bố báo số 26, Ông Đặng Văn Phòng xác định là Giáo sư và các THBC đã đi dự học sinh dịch về công vụ trong 5,6 năm liền lại tiếp tục học toán cho đến 15-10-59 và nếu có đi thì chỉ vào Quân Trường trong vòng 9 tuần lễ thời vụ được tiếp nhận và nhận xét về. Như vậy, với đơn báo số 15,7, các gia đình Nền Quốc THBC từ 18-33 đều đi dự học được hưởng học bổng. Về 16 chúng tôi cũng đề cập những gia sư THBC đi dự học này nên được tiếp nhận đi học đường tại quê nhà và những gia sư từ 33 đến 35 phải chấp nhận đi học.

Nhưng không những vậy, việc phân định các thành phần này còn gặp nhiều khó khăn. **Thứ hai** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác. **Thứ ba** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác.

4 tiêu chuẩn của Bộ Quốc Phòng: **Thứ nhất** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác. **Thứ hai** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác. **Thứ ba** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác.

Thứ tư, là công việc của các gia đình GSTHBC (đảm nhiệm chức vụ công cấp) phân định thành phần nhân lực cho tới 17-6-55. Trong công bố báo số 26, Ông Đặng Văn Phòng xác định là Giáo sư và các THBC đã đi dự học sinh dịch về công vụ trong 5,6 năm liền lại tiếp tục học toán cho đến 15-10-59 và nếu có đi thì chỉ vào Quân Trường trong vòng 9 tuần lễ thời vụ được tiếp nhận và nhận xét về. Như vậy, với đơn báo số 15,7, các gia đình Nền Quốc THBC từ 18-33 đều đi dự học được hưởng học bổng. Về 16 chúng tôi cũng đề cập những gia sư THBC đi dự học này nên được tiếp nhận đi học đường tại quê nhà và những gia sư từ 33 đến 35 phải chấp nhận đi học.

- TIÊU CHUẨN 1. - Hoạt động yểm trợ phòng TIÊU CHUẨN 2. - Hoạt động tiến quân sau dân chúng. TIÊU CHUẨN 3. - Số lượng nhân viên. TIÊU CHUẨN 4. - Tầm cao kỹ thuật của ngành. Theo tiêu chuẩn trên đây, Bộ Quốc Phòng đã công bố những chỉ số của ngành bằng các chỉ số phân loại I, II, và III. Xếp hạng như được coi là có tính chất phân loại theo mức độ tiến bộ của ngành. Do đó các ngành này sẽ được xếp hạng theo I, II, và III. Xếp hạng như được coi là có tính chất phân loại theo mức độ tiến bộ của ngành. Do đó các ngành này sẽ được xếp hạng theo I, II, và III.

Nhân xét về việc xin hoãn dịch cho giáo chức: **Thứ nhất** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác. **Thứ hai** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác. **Thứ ba** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác.

LẠI CHUYỆN VỢ TRÁ BÔNG...

phóng sự của ĐƯƠNG THIÊN LY

CHỈ CÁCH 2 CÂY SỐ MÀ MỘT LÀ THƯ PHẢI MỘT 12 NGÀY

Ở đất nước VN này, trong khi lực lượng nhân dân, người dân có địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác. **Thứ hai** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác. **Thứ ba** là phân định các thành phần theo địa vị xã hội, nghề nghiệp, trình độ học vấn, và các yếu tố khác.

ĐI BỊNH ĐỊNH LÀ TÊN CỦA ĐỒI VỚI VÀ BƯỚNG CÀ ĐEO LÀ "DỪNG CỖ PHÁ"

Tại sao Họp Tác Xã Đà Bông lại vấn và Ông Quận Trưởng làm gì dưới phôi 15 ngày không lời nói của dân 1 cái bu lông.

Advertisement for 'HỌP TÁC XÃ ĐÀ BÔNG' featuring a large illustration of a man and a woman. The text includes: 'HỌP TÁC XÃ ĐÀ BÔNG', 'CHÍNH LỘN', 'THƯ CÁ NHÂN ĐƯỢC', 'ĐI BỊNH ĐỊNH LÀ TÊN CỦA ĐỒI VỚI VÀ BƯỚNG CÀ ĐEO LÀ "DỪNG CỖ PHÁ"', 'TẠI SAO HỌP TÁC XÃ ĐÀ BÔNG LẠI VẤN VÀ ÔNG QUẬN TRƯỞNG LÀM GÌ DƯỚI PHÔI 15 NGÀY KHÔNG LỜI NÓI CỦA DÂN 1 CÁI BU LÔNG.', 'HỌP TÁC XÃ ĐÀ BÔNG', 'CHÍNH LỘN', 'THƯ CÁ NHÂN ĐƯỢC', 'ĐI BỊNH ĐỊNH LÀ TÊN CỦA ĐỒI VỚI VÀ BƯỚNG CÀ ĐEO LÀ "DỪNG CỖ PHÁ"', 'TẠI SAO HỌP TÁC XÃ ĐÀ BÔNG LẠI VẤN VÀ ÔNG QUẬN TRƯỞNG LÀM GÌ DƯỚI PHÔI 15 NGÀY KHÔNG LỜI NÓI CỦA DÂN 1 CÁI BU LÔNG.'

